



ที่ บร ๘๒๓๐๑.๑๑/ว ๑๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  
ถนนสระขุด-หนองแสง อำเภอหนองกี่  
บร ๓๑๒๑๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนาประกาศสภา อบต.ทุ่งกระเต็น ฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน นั้น

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุนทร อาชานอก)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

สำนักปลัด

งานกิจการสภา

โทรศัพท์. ๐๔๔-๖๖๖๓๘๒

โทรสาร . ๐๔๔-๖๖๖๓๘๓

ท่าน .....
เวลา .....
พิมพ์ 
ร่าง .....

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร อาษานอก	ประธานสภา อบต.	สุนทร อาษานอก	
๒	นายอุทัย ภูหลาบ	รองประธานสภา อบต.	อุทัย ภูหลาบ	
๓	นางอิสริยา จิตสุภาพ	เลขานุการสภา อบต.	อิสริยา จิตสุภาพ	
๔	นางพรนิภา พัดศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	พรนิภา พัดศรี	
๕	นายทงศักดิ์ ทบวัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ทงศักดิ์ ทบวัน	
๖	นายทองพูน ศาสตร์พงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	ทองพูน ศาสตร์พงษ์	
๗	นายสมพร มากไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สมพร มากไธสง	
๘	นางทองเจือ กระราม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	ทองเจือ กระราม	
๙	นางสาวพรนิภา ภูชุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	พรนิภา ภูชุม	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ รัตนเจริญ	นายก อบต.ทุ่งกระเต็น	สามารถ รัตนเจริญ	
๒	นายเลื่อน กรรไตร	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	เลื่อน กรรไตร	
๓	นายบรรจง ยวกไธสง	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	บรรจง ยวกไธสง	
๔	นายสำรอง ครจจอหอ	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	สำรอง ครจจอหอ	
๕	นางสาวสายใจ เสือชุมแสง	นักทรัพยากรบุคคลฯ	สายใจ เสือชุมแสง	
๖	นางสาวลดาวัลย์ พลอยเพชร	พนักงานจ้างเหมา	ลดาวัลย์ พลอยเพชร	
๗	นางสาวศศิปรียา ตันกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการฯ	ศศิปรียา ตันกระโทก	
๘	นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วัฒน์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	รุ่งอรุณ งามพิบูลย์วัฒน์	
๙	นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	
๑๐	นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์	รองปลัด อบต.ทุ่งกระเต็น	อรุณา แก้วนาพันธ์	
๑๑	นายชัยณรงค์ มณีบุ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ชัยณรงค์ มณีบุ	
๑๒	นางอรพิมพ์ เขียนใหม่	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพิมพ์ เขียนใหม่	
๑๓	นางบุณยวีร์ เกரியคุณวุฒิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	บุณยวีร์ เกரியคุณวุฒิ	
๑๔	นางขวัญใจ มณีบุ	หัวหน้าสำนักปลัด	ขวัญใจ มณีบุ	
๑๕	นางสาวบุณยนุช จอตนอก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	บุณยนุช จอตนอก	
๑๖	นางวราภรณ์ พันสมบัติ	พนักงานจ้างทั่วไป	วราภรณ์ พันสมบัติ	
๑๗	นางสาววรรณมา โนนสันเทียะ	เจ้าพนักงานธุรการฯ	วรรณมา โนนสันเทียะ	
๑๘	นายพัน คำเรือง	สมาชิก อปพร.	พัน คำเรือง	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นายคุณ ทองดวง	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖	คุณ ทองดวง	
๒๐	นายสมดี ศรีประดู่	สมาชิก อปพร.	สมดี ศรีประดู่	
๒๑	นายทน หรั่งทองกลาง	สมาชิก อปพร.	ทน หรั่งทองกลาง	
๒๒	นายแหลม ไชसार	สมาชิก อปพร.	แหลม ไชसार	
๒๓	นายสุดถนอม ท่อชู	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔	สุดถนอม ท่อชู	
๒๔	นายประจวบ จันทร์นวล	สมาชิก อปพร.	ประจวบ จันทร์นวล	
๒๕	นางณัฐกานต์ มงคลชาติ	สมาชิก อปพร.	ณัฐกานต์ มงคลชาติ	
๒๖	นายทยุต สุดแสง	สมาชิก อปพร.	ทยุต สุดแสง	
๒๗	นายบุญทัน โฉมงาม	สมาชิก อปพร.	บุญทัน โฉมงาม	
๒๘	นายดำรง คงทรัพย์	สมาชิก อปพร.	ดำรง คงทรัพย์	
๒๙	นายพรมมา แสนนอก	สมาชิก อปพร.	พรมมา แสนนอก	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ครั้งแรก)

มติที่ประชุม -ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๗ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องด่วนการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นแถลงนโยบายต่อสภาฯ ครับ

นายก อบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพ่อแม่พี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพรักทุกท่าน ทั้งที่อยู่ ในที่ประชุมแห่งนี้ และที่อยู่ทางบ้านครับ

ท่านประธานสภาที่เคารพ ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เป็นจำนวนมากถึง ๒,๕๕๖ คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์

/เลือกตั้งทั้ง...

เลือกตั้งทั้งหมด ๓,๓๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๙ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อกระผมสูงถึง ๑,๒๔๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของผู้ที่มาใช้สิทธิทั้งหมด กระผมและทีมงานรวมทั้งผู้สมัครทุกคน ล้วนมีความรู้สึกทราบบ้างในความเมตตาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเราในการเลือกตั้งที่ผ่านมา กระผมขอยืนยันว่าเราทุกคนจะขอทำหน้าที่ในการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะผู้ขึ้นอาสาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ลงนามโดย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็นได้เปิดประชุมสภาครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ คำแถลงนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ทั้งนี้ กระผม นายสามารถ รัตนเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัดทำนโยบายในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ได้ส่งมอบเอกสารการแถลงนโยบายชุดดังกล่าวนี้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนีให้กับสมาชิกสภาทุกท่านด้วยแล้ว เช่นกัน

ท่านประธานที่เคารพ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นของเราที่ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสร่วมในคณะผู้บริหารชุดเดิม จึงทราบดีว่าการพัฒนาที่ผ่านมา มีผลงานที่ปรากฏออกมาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลายด้าน แต่ยังมีอีกหลายด้านที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นของเรา กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นสามารถดำเนินงานตามนโยบายและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว ทัวถึง โปร่งใส และคุ้มค่า ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.มีการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำโครงการ

/หรือกิจกรรม...

หรือกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการริเริ่ม หรือเสนอแผนงานโครงการ/ประเมินโครงการ/เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จัดทำประชาพิจารณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการสาธารณะให้มีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการของรัฐบาลและ อบต. การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีระบบช่องทางด่วน One Stop Service หรือช่องทาง Drive-Through ในการให้บริการประชาชนแบบเร่งด่วน มีระบบอำนวยความสะดวกในการชำระภาษี เช่น การชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์หรือระบบธนาคาร QR code มีการออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสำนักงาน อบต. ด้วยวิธีคิดอารยสถาปัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มารับบริการ เช่น ทางเดินลาดสำหรับผู้พิการ จำนวนห้องน้ำสตรีที่มากกว่าบุรุษ เป็นต้น บริหารจัดการโครงการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ ประหยัด มีประสิทธิภาพ และต้องสามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็วและทันที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกถึงความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในชุมชน รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร และประชาชนในชุมชน ให้มีความสงบร่มเย็น ประชาชนมีความสุขและเป็นชุมชนที่น่าอยู่

### ๒.นโยบาย การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครูพันธุ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

### ๓.นโยบาย การศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทุกคน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม เช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ส่งเสริม/ให้เด็กเขา...

ให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการ ศพด.ร้อยครุ จัดให้มี สถานที่สำหรับการศึกษา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๔.นโยบายการจัดการสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นมีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม ปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพ ของตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ให้มีปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพโดย สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพโดยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็ง ในงานส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนตำบลทุ่งกระเต็น การ ดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันด้วยหลักสร้างนำซ่อม การส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย เพ้าระวัง โรคภัยไข้เจ็บของกลุ่มคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ เช่นโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อม การรับมือโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่คนทุกช่วงวัย เช่น การระบาดของโรคโควิด ๑๙ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย และการดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลา เป็นต้น

๕.นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

เพื่อการเก็บโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการ คัดแยกขยะ มูลฝอยจากต้นทาง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เพื่อ ขับเคลื่อนการจัดการขยะไปสู่ขยะฐานศูนย์ ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ และการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ประหยัดการใช้น้ำ ทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์และเศษอาหาร ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียวให้ช่วยดูดซับคาร์บอน

๖.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม การบริการทั้งใน ด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ “ทุนของชุมชน” และการสร้างเครือข่าย ฐานล่าง โดยเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าหรือทดแทนการซื้อจากระบบตลาด ภายนอกเน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างการเพิ่มรายได้ การส่งเสริมให้ชุมชนมีการ พึ่งพาตนเอง ให้รู้จักการทำมาหากิน ทำเองใช้เอง และสร้างกระบวนการพัฒนาความ ร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนในรูปของเศรษฐกิจแบ่งปันและความมั่นคงทาง อาหาร เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

๗.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง มีคุณภาพและเกิดความเชื่อมั่นโดยจัดให้มีการตรวจสอบ

/คุณภาพน้ำ...



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย

เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

**ประธานสภาฯ** ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันกำหนดห้วงเวลาการประชุมสภาว่าจะกำหนดกี่วันในช่วงใดครับ  
**นายสมพร มากไรสง** ผมขอเสนอให้กำหนดห้วงประชุมในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ของเดือนครับ

**ส.อบต.ม.๖** สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งแรก)  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 และสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครับ

**ประธานสภาฯ** ผมขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

**มติที่ประชุม** มีผู้รับรองจำนวน ๒ คนคือ นางพรนิภา พัดศรี ส.อบต.ม.๓ และ นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕

**ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และการกำหนดวันเริ่มต้นการประชุมสภาสามัญ ประจำปีถัดไป พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่เสนอมาหรือไม่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดห้วงการประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑	ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒	ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓	ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔	ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
และสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของ ๒๕๖๖	ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

**๕.๒ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

**ประธานสภาฯ** การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

**เลขานุการสภาฯ** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนแต่งตั้งตามความจำเป็นในแต่ละชุด เห็นสมควรว่าทุกท่านจะต้องร่วมกันเสนอชื่อโดยเลือกที่สะดวก บางท่านอาจได้รับหลายตำแหน่งเนื่องจากสมาชิกสภาเรามีน้อยค่ะ

**ประธานสภาฯ** ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

**นายสมพร มากไรสง** ผมขอเสนอนายอุทัย ภูทาบ รองประธานสภาฯ นางทองเจือ กระราม ส.อบต.ม.๘ และ

**ส.อบต.ม.๖** นางสาวพรนิภา ภูซุม ส.อบต.ม.๙ ครับ

**ประธานสภาฯ** ผมขอผู้รับรอง ๒ คนครับ



ที่ประชุม มีผู้รับรองจำนวน ๒ คนคือ นายทงกัณฑ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๕ และ นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕

ประธานสภาฯ ขอสอบถามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๓ ท่านว่าจะรับหรือไม่ครับ

นายอุทัย ภูทาบ ผมยินดีรับครับ

รองประธานฯ

นางทองเจือ ธรรม ส.อบต.ม.๘ ดิฉันยินดีรับค่ะ

ส.อบต.ม.๘

นางสาวพรนิภา ภูชุม ดิฉันยินดีรับค่ะ

ส.อบต.ม.๙

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑.นายอุทัย ภูทาบ รองประธานสภาฯ

๒.นางทองเจือ ธรรม ส.อบต.ม.๘

๓.นางสาวพรนิภา ภูชุม ส.อบต.ม.๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

เลขานุการสภาฯ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- ๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
- ๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- ๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
- ๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
- ๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
- ๘) หัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง การกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

ประธานสภาฯ ขอคุณเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงครับ ในลำดับต่อไปขอให้ร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่สมควรจะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓ ท่านครับ

/นางทองเจือ...

นางทองเจือ กระธาม ดิฉันขอเสนอ นางพรนิภา พัดศรี ส.อบต.ม.๓, นายอุทัย ภูทาบ รองประธานสภาฯ และ ส.อบต.ม.๘ นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕ ค่ะ

ประธานสภาฯ ผมขอสอบถามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๓ ท่านว่าจะรับหรือไม่ครับ

นางพรนิภา พัดศรี ดิฉันยินดีรับค่ะ

ส.อบต.ม.๓

นายอุทัย ภูทาบ ผมยินดีรับครับ

รองประธานฯ

นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ผมยินดีรับครับ

ส.อบต.ม.๕

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.นางพรนิภา พัดศรี ส.อบต.ม.๓

๒.นายอุทัย ภูทาบ รองประธานสภาฯ

๓.นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ ขอให้ร่วมกันเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่สมควรจะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่านครับ

นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ผมขอเสนอ นายทองศักดิ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๔ นายสมพร มากไธสง ส.อบต.ม.๖ และ

ส.อบต.ม.๕ นางสาวพรนิภา ภูซุม ส.อบต.ม.๙ ครับ

ประธานสภาฯ ผมขอสอบถามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๓ ท่านว่าจะรับหรือไม่ครับ

นายทองศักดิ์ ทบวัน ผมยินดีรับครับ

ส.อบต.ม.๔

นายสมพร มากไรสง ผมยินดีรับครับ  
ส.อบต.ม.๖

นางสาวพรนิภา ภูขุม ดิฉันยินดีรับค่ะ  
ส.อบต.ม.๙

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะถือว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

๑.นายทงศักดิ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๔

๒.นายสมพร มากไรสง ส.อบต.ม.๖

๓.นางสาวพรนิภา ภูขุม ส.อบต.ม.๙

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๕.๔ การเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกระเต็น ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ท่าน ซึ่งเดิมมีสมาชิกสภาได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจำนวน ๒ ท่าน คือนางทองเจือ กระจราม ส.อบต.ม.๘ และนายสุนทร อาษานอก รองประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกระเต็นครับ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านด้วยครับ

นายสมพร มากไรสง เสนอนางทองเจือ กระจราม ส.อบต.ม.๘  
ส.อบต.ม.๖

ประธานสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

ที่ประชุม มีผู้รับรองจำนวน ๒ คนคือ นางพรนิภา พัดศรี ส.อบต.ม.๓ และ นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕

ประธานสภาฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนแรกคือนางทองเจือ กระจราม ส.อบต.ม.๘ ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกระเต็นคนที่สอง

นายอุทัย ภูหลาย ขอเสนอ นายสุนทร อาษานอก ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ คนครับ

ที่ประชุม มีผู้รับรองจำนวน ๒ คนคือ นายสมพร มากไรสง ส.อบต.ม.๖ และ นางสาวพรนิภา ภูขุม ส.อบต.ม.๙

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้นางทองเจือ กระจราม ส.อบต.ม.๘ และ นายสุนทร อาษานอก ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งกระเต็นครับ

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประธานสภาฯ การเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๒ คน ขอเชิญร่วมกันเสนอชื่อครับ

นางทองเจือ ธรรมาม เสนอนายทองศักดิ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๔ และนายสมพร มากไธสง ส.อบต.ม.๖ ส.อบต.ม.๘

ประธานสภาฯ ผมขอสอบถามท่านที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๒ ท่านว่าจะรับหรือไม่รับ

นายทองศักดิ์ ทบวัน ผมยินดีรับครับ

ส.อบต.ม.๔

นายสมพร มากไธสง ผมยินดีรับครับ

ส.อบต.ม.๖

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ

ที่ประชุม มีผู้รับรองจำนวน ๒ คนคือ นายทองพูน ศาสตรพงศ์ ส.อบต.ม.๕ และ นางสาวพรนิภา ภูซุม ส.อบต.ม.๘

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่รับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้นายทองศักดิ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๔ และนายสมพร มากไธสง ส.อบต.ม.๖ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายอุทัย ภูหลาบ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม หรือกล่าวแสดงความรู้สึก และแนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาครับ

นางพรนิภา ภูซุม ดิฉันนางพรนิภา พัดศรี ส.อบต.ม.๓ รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ขอน้อมรับทุกคำ คำแนะนำและคำติชมจากทุกท่านค่ะ

นายทองศักดิ์ ทบวัน ผมนายทองศักดิ์ ทบวัน ส.อบต.ม.๔ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยครับ

ส.อบต.ม.๔

นางสาวพรนิภา ภูซุม ดิฉันนางสาวพรนิภา ภูซุม ส.อบต.ม.๘ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ

ส.อบต.ม.๘

นายก อบต.๗

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน สมาชิก อปพร.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายต่อสภาในวันนี้ ถ้าหากขาดตกบกพร่องในด้านใดผู้นำชุมชนสามารถแนะนำและติติงได้ครับ ผมตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาตำบลทุ่งกระเต็นของเราต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอะไรอีก ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเพียงเท่านี้ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)



(นางอิสริยา จิตสุภาพ)

เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ภูกลาง)

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางทองเจือ กระจารม)

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๘

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวพรนิภา ภูชุม)

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๙

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร อาชานอก)

ประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

- สภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  
สมัย.....ที่ ๑๖๖.....สมัยที่.....๑.....ครั้งที่.....๑.....เมื่อวันที่.....๒๗.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....๒๕๕๘

  
(นายสุบทร อาชานอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ การโอน(ย้าย) ของพนักงานส่วนตำบลรายนางขวัญใจ มณีบุ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๑.๒ .....

๑.๓ .....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม (การประชุมสภา อบต.ทุ่งกระเต็นสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องด่วน การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

๕.๒ .....

๕.๓ .....

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

เลิกประชุมเวลา ..... น.

หมายเหตุ จัดระเบียบวาระตาม ข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (๓แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐,๒๑,๒๒ จึงกำหนดเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสุนทร อาชานอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น